
BORGARRÁÐ 30. september 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
útflutning SORPU bs. á úrgangi - R21090297

Rekstur Sorpu bs. og GAJU er í algjörum ólestri og tæknilega er félagið gjaldþrota. 
Vandamálin hrannast upp og nú hefur GAJU verið lokað til ársins 2022. 1. Hvað hefur Sorpa 
bs. flutt mörg tonn af sorpi/úrgangi úr landi undanfarin 5 ár? 2. Hvert er það sent og hver 
er lokaáfangastaður á leiðarenda?  3. Hvað hefur þessi útflutningur kostað undanfarin 5 ár? 4.

Hefur Sorpa bs. haft tekjur af útflutningi á sorpi/úrgangi? 5. Hver eru áætluð 
kolefnisfótspor við þennan útflutning undanfarin 5 ár?


